

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอขุนันธ์
และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอขุนันธ์

ตั้งตำบลละลม ในท้องที่อำเภอขุนันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลโสน
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลโสน

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิสเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโสน อำเภออุษาคเนย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่น ๔ หลัก หลักที่ ๑ บั๊กไว้ระหว่างบ้านโคกตะแบง ตำบลโสน อำเภออุษาคเนย์ กับบ้านละลม ตำบลละลม อำเภออุษาคเนย์ อยู่ทางทิศเหนือบ้านละลม ทางทิศใต้บ้านโคกตะแบง ห่าง ๒ เส้น อยู่ที่ต้นจระบงเดิม หลักที่ ๒ บั๊กไว้ระหว่างบ้านโคกเชียงแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลละลม อำเภออุษาคเนย์ กับบ้านบั๊กกันเนี้ยว (บ้านเคี้ยวหัก) หมู่ที่ ๓ ตำบลโสน อำเภออุษาคเนย์ ห่างจากหลักที่ ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร อยู่ริมทางสายบ้านละลมไปจดทางยุทธศาสตร์โชคชัย - เดชอุดม หลักที่ ๓ บั๊กไว้ทิศใต้หนองฝ้อ บ้านนกกุง หมู่ที่ ๔ ตำบลโสน ห่างจากฝั่งหนองฝ้อ ๔ เส้น กับบ้านทะเลอก ตำบลละลม อำเภออุษาคเนย์ ห่างจากหลักที่ ๓ ประมาณ ๔ กิโลเมตร หลักที่ ๔ บั๊กไว้ที่สามแยกระหว่างบ้านตาเม็ง ตำบลโสน อำเภออุษาคเนย์ กับบ้านหัวแรด ตำบลละลม อำเภออุษาคเนย์ ห่างจากหลักที่ ๓ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิสใต้ ติดต่อกับเขตสาธารณรัฐเขมร
- ทิสตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลปรือใหญ่ อำเภออุษาคเนย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยถือกิ่งกลางลำห้วยตึกขุ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสะเดา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยถือหลักเขตจังหวัด ระหว่างอำเภอขุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ กับอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตรงบ้านบก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลโสน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลใจดี และตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยถือหลักเขตระหว่างตำบลโสนกับตำบลใจดี และตำบลกันทรารมย์เดิม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลละลม อำเภอขุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่น ๔ หลัก หลักที่ ๑ บักไว้ระหว่างบ้านโคกตะแบง ตำบลโสน อำเภอขุนันท์ กับ บ้านละลม ตำบลละลม อำเภอขุนันท์ อยู่ทางทิศเหนือบ้านละลม ทางทิศใต้บ้านโคกตะแบง ห่าง ๒ เส้น อยู่ที่ดินจะบกเดิม หลักที่ ๒ บักไว้ระหว่างบ้านโคกเซียงแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลละลม อำเภอขุนันท์ กับบ้านบักกันเนี้ยว (บ้านเดี่ยวหัก) หมู่ที่ ๓ ตำบลโสน อำเภอขุนันท์ ห่างจากหลักที่ ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร อยู่ริมทางสายบ้านละลม ไปจดทางยุทธศาสตร์โชคชัย—เดชอุดม หลักที่ ๓ บักไว้ทางทิศเหนือบ้านทะลอก ตำบลละลม อำเภอขุนันท์

- กับหนองผือ บ้านนกงุง หมู่ที่ ๔ ตำบลโสน อำเภอ
 ชูขันธุ์ ห่างจากฝั่งหนองผือ ๔ เส้น ห่างจากหลัก
 ที่ ๓ ประมาณ ๔ กิโลเมตร หลักที่ ๔ บึงไว้ที่สามแยก
 ระหว่างบ้านตาเม็ง ตำบลโสน อำเภอชูขันธุ์ กับ
 บ้านหัวแรด ตำบลละลม อำเภอชูขันธุ์ ห่างจาก
 หลักที่ ๓ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลห้วยใต้ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัด
 ศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ระหว่าง
 บ้านก่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใต้ กับบ้านบุ หมู่ที่ ๑๕
 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอชูขันธุ์ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสะเดา อำเภอสังขะ จังหวัด
 สุรินทร์ โดยถือหลักเขตเดิมระหว่างตำบลสะเดา
 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลโสน อำเภอ
 ชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ และติดต่อกับเขตตำบล
 กันทรารมย์ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
 ถือหลักเขตระหว่างบ้านคำเฝือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโสน
 กับบ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกันทรารมย์ เขตเดิม
 เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอกันทรลักษ์

ตั้งตำบลภูเงิน ในท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย

ให้มีเขตการปกครองรวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลสระเขา
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลสระเขา

และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลชุม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่น จำนวน ๒ หลัก หลักที่ ๑ บั๊กในป่าระหว่างบ้านชำฝักแห่วน ตำบลภูเงิน กับบ้านจานบัว ตำบลชุม ตามแนวเขตตำบลชุมเดิม กับตำบลสระเขา หลักที่ ๒ บั๊กห่างจากหลักที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากทางทิศเหนือบ้านชำฝักแห่วน ตำบลภูเงิน

ประมาณ ๒ กิโลเมตร กับห่างจากทางทิศใต้ บ้าน
จามบัว ตำบลตุม ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่น จำนวน ๒
หลัก หลักที่ ๑ ปักในป่าระหว่างบ้านหิน ตำบลภูเงิน
กับบ้านจามบัว ตำบลกระแซง ห่างจากบ้านหินไป
ทางทิศใต้ประมาณ ๒ กิโลเมตร ห่างจากบ้านจามบัว
ไปทางทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร หลักที่ ๒ ปัก
ระหว่างภูดินทางทิศใต้ภูดินประมาณ ๒ กิโลเมตร
ห่างจากบ้านจามบัวไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓
กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ โดยถือเอาร่องน้ำลึกของลำห้วย
ตามาย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลสระเขา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่น จำนวน ๒ หลัก
หลักที่ ๑ ปักระหว่างทางทิศตะวันตก บ้านภูคำ
ตำบลภูเงินกับบ้านสระเขา ตำบลสระเขา ห่างจาก
บ้านสระเขาไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑ กิโลเมตร
หลักที่ ๒ ปักระหว่างบ้านขนาด ตำบลสระเขากับ

บ้านชำผักแห่วน ตำบลภูเงิน บั๊กห่างจากบ้านชำผัก
แห่วน ไปทางทิศเหนือประมาณ ๒ กิโลเมตร และ
ห่างจากบ้านขนาดไปทางทิศใต้ประมาณ ๒ กิโลเมตร
เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสระเขา (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลตูม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่นระหว่างเขตตำบล
สระเขากับตำบลตูมเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่นระหว่างเขตตำบล
ศรีแก้วกับตำบลสระเขาเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่น จำนวน ๒ หลัก
หลักที่ ๑ บั๊กระหว่างบ้านภูคำ ตำบลภูเงินกับบ้าน
สระเขา ตำบลสระเขา ห่างจากบ้านสระเขาไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ ๑ กิโลเมตร หลักที่ ๒ บั๊ก
ระหว่างบ้านขนาดตำบลสระเขา กับบ้านชำผักแห่วน
ตำบลภูเงิน ห่างจากบ้านชำผักแห่วน ไปทางทิศ
เหนือประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยถือหลักไม้แก่น ระหว่างตำบลศรีแก้ว
กับตำบลสระเขาเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นไป จึงขอ
ประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๖

วิฑูร จักกะพาก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย